

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับผลการประเมิน “ยอดเยี่ยม” จากสมศ.



7 ตุลาคม 2556: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยได้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” ทั้งทางด้านสถาบันและคณะ โดยให้คะแนนระดับยอดเยี่ยมใน 8 ด้านของการประเมิน คือ อัตราจ้างงานสูงถึง 100% หลังจบการศึกษาภายใน 1 ปี, การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับปริญญาโท, การใช้งานวิจัยและความสร้างสรรค์, งานบริการด้านวิชาการต่อสาธารณะ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาสุนทรียศาสตร์ผ่านวัฒนธรรมและศิลปะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ความสำเร็จในการสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร ความเป็นผู้นำสังคมผ่านการสร้างกิจกรรมภายนอกและภายใน



จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสำหรับปีการศึกษา 2552-2554 คณะกรรมการสมศ. ได้ให้คะแนนมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ‘ยอดเยี่ยม’ สำหรับการประเมินทุกคณะ ทุกระดับชั้น ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรปริญญาโทแล้ว ได้คะแนนรวมสูงถึง 4.77 จาก คะแนนเต็ม 5 สำหรับการประเมินระดับสถาบันแล้ว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับคะแนนประเมิน 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งจัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

วิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับการสนับสนุนและดำเนินการพัฒนาอย่างจริงจัง “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน เราพัฒนาหลักสูตรที่นำไปใช้ได้จริงและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม ทำให้นักศึกษาของเรามีความรู้ ทักษะต่างๆ พร้อมทำงานในสนามธุรกิจจริง จึงทำให้บัณฑิตเราได้รับการจ้างงาน 100% หลังจบการศึกษาภายใน 1 ปี นอกจากนี้เรายังมีความภาคภูมิใจในหลักสูตรภาษาอังกฤษลอร์เอทที่เราได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันภาษาระดับโลกอย่างแคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตีเพรส แคมบริดจ์อีซีโอแอล และเบลล์เอดดูเคชั่นเซอร์ วอส ที่สร้างมิติใหม่ในการเรียนรู้ ผสานกับเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถปรับการสอนให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละคนได้” รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดกล่าว

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่กรุงเทพฯ และ หัวหิน เปิดรับนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางความคิดให้กับนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายลอรีเอทในปี 2554 เพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งความรู้และโอกาสในระดับนานาชาติให้กับนักเรียน เครือข่ายลอรีเอทเป็นเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเครือข่ายใน 29 ประเทศ มากกว่า 70 มหาวิทยาลัยชั้นนำ และ 200 วิทยาเขต มีนักศึกษาในเครือข่ายมากกว่า 800,000 คน ทั่วโลก